



Today's
NEWS FEED

สรุปข่าวหุ้น-การเงิน หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ - 08:26 น.

PC Version



หน้าหลัก Gossip

Gossip

พวา By : แม่มดน้อย

📅 16 พ.ค. 2561 ⌚ 13:43:24 👁 3,010

👍 5 🐦 0 🗨️ 10 ✉



วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 พบกับแม่มดน้อยได้ที่ www.hooninside.com (Line : @hooninside) รู้ลึกรู้จริงคลุกวงในหุ้นส์ได้ลึกล้ำๆ

โอมมะลิกก็๊กก็้ย มะลิกก็๊กก็้ยมะลิกก็๊กก็้ย..... เพียงแม่มดน้อย ชี้ไม่กवादวิเศษ ทั่วโลกยามนี้ดูเหมือนความวิตก ความกังวล ความหวาดผวา กลับมาเยือนชาวหุ้นทั่วโลกอีกครั้ง

แหม ก็Bond Yield สหรัฐพุ่งแตะระดับ 3.09% ก่อนที่จะปิดตลาดที่ 3.06% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดใหม่นับตั้งแต่กลางปี 2011 นักลงทุน ھرุ้นปีนี้ เฟดอาจขึ้นดอกเบี้ย4ครั้งในปีนี้อาจคาดเพียง3ครั้ง ฝั่งบ้จจ่ายการเจรจการค้าสหรัฐ-จีน ต้องติดตามกันต่อไป +อิหร่านจะถูกคว่ำบาตรจากสหรัฐ+ผลประกอบการ บจ.ไทยไตรมาสแรกปีนี้ ก็โชว์ออกมาเกือบหมดแล้ว เหลือแต่ชนกลุ่มน้อย เสร็จไม่ทัน หุหุ

ปิดตลาดเช้า ดัชนีตลาดอยู่ที่ 1,758.85 จุด ลดลง 8.01 จุด คิดเป็น0.45% มูลค่าการซื้อขาย 33,875.50 ล้านบาท

วานนี้ วันแรก GUNKULซื้อหุ้นคืน17,402,300 หุ้น ราคาต่ำสุด2.90บ.-สูงสุด3.04บ. เรียกว่า ไข่เงินไปกว่า

51 ลบ. เข้าวันนี้ ราคาหุ้นGUNKUL เจอภาพรวมตลาดลง ทำให้เกมราคาหุ้นGUNKUL เกาะเส้น 3 เลข3 ไม่ไหว ยืน 2.98 บาท บ่ายวันนี้ สายสีบแม่มดน้อยให้จับตามองท้ายเกม เกมหุ้นGUNKUL จะหมู่หรือผู้กอง คงได้ทราบ กัน ครีๆ

EPCO โขว์พลังงาน ราคาหุ้นพุ่งกระชาก กระฉูด เกือบ30% หลังจากประกาศตัวเลขกำไรเนื้อๆ 149.48 ลบ. เพิ่มขึ้นเทียบกับปีก่อน กำไร69.76 ลบ. บ่ายวันนี้ราคาหุ้นEPCO จะยังคงติดลมบนต่อหรือไม่ แม่มดน้อย มองว่า นอกจากมีใจแล้ว ต้องมาเงินเล่น เพื่อเดินเกมต่อในวันพรุ่งนี้ หากท้ายตลาด มีกลิ่น มีรายการทุบ โยน ท้ายตลาด ก็ ส่งแขกไปแล้วกัน

AQUA เต็งบวกๆ 10.42% นับว่า ภาคเช้าทำได้ดี ฝีมือเลยทีเดียว ต้อนรับข่าวไตรมาสแรกปีนี้ กำไร116ลบ.เทียบปีก่อน กำไร94ลบ. สำหรับหุ้นAQUA แม่มดน้อย ขอเป็นฝ่ายดู นอนอยู่ริมขอบสนามกระดาน ไทย ไม่ได้ไม่เสีย

อภิชัย เตชะอุบล ประธานกรรมการ บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ JCKH เดิมคือ บมจ. ฮอท พอต หรือ HOTPOT เปิดแผนงาน หลังจากนั้นเตรียมส่งทีมคนรุ่นใหม่มีโปร เข้าบริหาร จอร์แดนใหม่เพื่อ จับกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น พร้อมเดินหน้าเพิ่มความหลากหลายของร้านอาหาร เล็งซื้อแบรนด์อาหารจีน- อิตาลีเลียน-แฮมเบอร์เกอร์ หนุนรายได้โตต่อเนื่อง ส่วนแผนเพิ่มทุนเชื่อผ่านฉลุยเหตุกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่พร้อม ชีพพอร์ตเต็มอัตรา เพื่อหนุนฐานะทุนและการเงินให้แข็งแกร่งเพื่อรุกธุรกิจได้อย่างมั่นคง

เหตุการณ์ 14 พ.ค.61 ราคาหุ้น HOTPOT(ปัจจุบันJCKH)ดิ่งเหว 25% ด้วยผลพวงจาก หุ้นใหญ่หรือ เจ้าของเดิม สมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี ขายหุ้นJCKH 1.38% คงเหลืออีก9.31% เห็นอย่างนี้ แม่มดน้อย ขอแนะนำ ให้ อภิชัย เตชะอุบล ไปเจรจาขอซื้อทั้งหมด รวมถึง ของ ทวีจักร จุฬางกูร ที่กอดอยู่กว่า 18% เพื่อให้เกมหุ้นJCKH ราบรื่น หุหุ

นักลงทุน ลงโทษ SAWAD ด้วยการขายหุ้นทิ้ง จุดราคาหุ้นวูบไป 14.29% หลังสร้างผลกำไรไตรมาสแรกปี นี้ งบรวม ลดเหลือ 564ลบ. จากปีก่อน กำไร875ลบ. ส่วนงบการเงินเฉพาะกิจการหรืองบเดี่ยว กำไรหดเหลือ 37 ลบ.เทียบกับปีก่อน กำไร666ลบ. ยามราคาหุ้นSAWAD คล้าหาฐาน ก็ต้องให้กลไกตลาดทำหน้าที่ไป เอะๆ

@@@ปิดท้ายสาส์นจากPR@@@ "EFORL" เตรียมขยายธุรกิจผลิตอุปกรณ์การแพทย์หนุนธุรกิจ บอส "ธีรฤทธิ์ ปางวิรุฬห์รักษ์" บมจ. อี ฟอร์ แอล เอ็ม (EFORL) แจ้งผู้ถือหุ้นในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทาง บริษัทกำลังใช้ความพยายามอย่างเต็มกำลังที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้สถานการณ์ทุกอย่างคลี่คลายและ ทำให้ผลประกอบการฟื้นตัว แต่ที่ไม่ต้องรอ เร็วๆ นี้เตรียมจะขยายธุรกิจผลิตอุปกรณ์การแพทย์บางรายการ โดยดีลนี้จับมือกับผู้ผลิตต่าง เพื่อเพิ่มยอดขาย อับๆ... ส่วนการเพิ่มทุนขาย PP ก็ทำ. ด้วยใจ เพื่อให้บริษัทมี ฐานะทางการเงินที่ดีขึ้นจริงๆ

@@@TPIPP มั่นใจประสิทธิภาพการผลิตของโรงไฟฟ้าส่งผลการรวมการดำเนินงานไตรมาส 2 เติบโตต่อเนื่อง TPIPP มั่นใจประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าทุกโรงของบริษัท โดยในส่วนโรงไฟฟ้าใหม่ TG 6 และ

TG 4 ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้ กฟผ. ได้ตามแผนธุรกิจพร้อมรับ Adder 3.50 กิโลวัตต์-ชั่วโมง ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า 90 MW “ภาคร เลี้ยวไฟร์ตัน” กล่าวว่า อัตราการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าทุกโรงของบริษัทในปัจจุบัน เป็นไปตามแผนธุรกิจ จึงมีความมั่นใจว่าภาพรวมการดำเนินงานไตรมาส 2 ของบริษัทจะมีการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง ต่อไป

@@@ขยายธุรกิจโตง่ายๆ ด้วยสินเชื่อ SME หนักใจ กู้ง่าย กู้ได้ 3 เท่า

เจ้าของกิจการอยากขยายธุรกิจไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป สำหรับผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารกรุงศรี มุ่งมั่นตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของผู้ประกอบการอย่างแท้จริง ด้วยบริการ“สินเชื่อธุรกิจรายย่อย กรุงศรี SME หนักใจ” ที่ปรึกษาด้านธุรกิจที่พร้อมเป็นแรงผลักดันให้ SME มุ่งสู่ความสำเร็จ ภายใต้แนวคิด เรื่องเงิน เรื่องง่าย โดยให้วงเงินอนุมัติสูงสุด 3 เท่าของเงินฝากออมทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน พร้อมผ่อนนานสูงสุดถึง 10 ปี ซึ่งจะช่วยเสริมสภาพคล่องและขับเคลื่อนความเติบโตของธุรกิจผู้ประกอบการ SME อีกทั้งยังรองรับแฟมิลี่ที่ใหญ่ขึ้น พร้อมให้ธุรกิจเติบโตได้ตั้งแต่ก้าวแรก...ขยายธุรกิจของท่านได้ง่ายๆ สะดวก รวดเร็ว หนักใจ ไปกับกรุงศรีได้แล้ววันนี้

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

ฟรี ...สัมมนา Exclusive Hooninside ครั้งที่ 5 ปี2561 พบกับหัวข้อ " TPCB สุดสตรอง - จุดเปลี่ยน BM และ ผ่ากลยุทธ์ พิชิตหุ้นไตรมาส2/61 " พบกันกันเสาร์ 26 พ.ค.61

สัมมนา Exclusive Hooninside ครั้งที่5 ประจำปี 2561 พบกับหัวข้อแรก" TPCB สุดสตรอง" โดยคุณเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โซลดิ้ง จำกัด (มหาชน) TPCB

ต่อด้วย หัวข้อ "จุดเปลี่ยนBM" โดยคุณธีรวัต อมรชาติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกซีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) BM

ปิดท้ายที่หัวข้อ "ผ่ากลยุทธ์ พิชิตหุ้นไตรมาส2/61กับอาจารย์นิด" โดยคุณณพนธ์ มีทอง ผู้ดำเนินรายการ Make Money ทางวิทยุ FM 97.0 Mhz.

พบกันวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 ณ ดีแทค เฮ้าส์ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 32

สำรองที่นั่ง ได้แล้วตั้งแต่วันที่ สนใจติดต่อ 02-276-5976, สงข้อ - สกุล - หมายเลขโทรศัพท์ มาที่ e-mail : reporter@hooninside.com

กำหนดการดังนี้

12.30 น. ลงทะเบียน

13.00 - 14:00 น. หัวข้อ "TPCB สุดสตรอง" โดยคุณเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โซลดิ้ง จำกัด (มหาชน) TPCB

14.00 - 15.00 น. หัวข้อ "จุดเปลี่ยน BM" โดยคุณธีรวัต อมรชาติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกซีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) BM

15.00 - 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง

15.15 - 16.15 น. หัวข้อ "ผ่ากลยุทธ์ พิชิตหุ้นไตรมาส2/61กับอาจารย์นิด" โดยคุณณพนธ์ มีทอง ผู้ดำเนินรายการ Make Money ทางวิทยุ FM 97.0 Mhz.